
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ผ่านระบบวีดทิัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS)
คร้ังที่ ๖/๒๕๖๔

วันจนัทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องวิสุทธกิษัตริย์ ช้ัน ๓ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. 

ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพฯ
* * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู้มาประชุม
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

(นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานที่ประชุม
ช่วยราชการสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) (แทน)

๒. ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตุฉำ่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

(นางสาวมณฑา เล้ียงศิริ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (แทน)
๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

(นายประสงค์ ธัมมะปาละ  ผู้อำานวยการส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  (แทน)

๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ
(นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น)  (แทน)

๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด กรรมการ
(นางสาวกันยารัตน์ วัชรพิบูลย์  นักบริหารงานทั่วไป ๕)  (แทน)

๗. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด กรรมการ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายจักรกฤช ฤทธิเนื่อง  ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (แทน)

๘. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
(สิบโท พิชิต ตู้บรรเทิง  นติิกรชำานาญการพิเศษ)  (แทน)

๙. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการและเลขานุการ
(นายเกนุชา บุญเกิด)

๑๐. ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นางสาวศิริพร สนธิรัตน์)

๑๑. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารชำานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑๒. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้มาประชุม (ผ่านระบบวีดิทศัน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย)
๑๓. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายศวิต กาสุริยะ  ผู้เชี่ยวชาญวิจัย)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๒๕๖๔)
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๑๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ
(นายจุฬพัฒน์ อ่อนน้อม  นกัวิชาการพัฒนาชุมชนชำานาญการ)  (แทน)

๑๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมที่ดิน กรรมการ
(นางตวงรัตน์ จันทรประดิษฐ์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารสนเทศการที่ดิน)  (แทน)

๑๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ
(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๑๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(นางขนิษฐา ผลเจริญ  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ))  (แทน)

๒๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นายเอกพงศ์ ทองมาก  หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน) 

๒๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ
(นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)

๒๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ กติติประภัสร์ ตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและส่ือสาร)  (แทน) 

๒๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การจัดการนำ้าเสีย กรรมการ
(นางบุณฑริกา สุดใจนาค  หัวหน้ากองนโยบายและแผน
รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร)  (แทน)

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ
๒. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท. กรรมการ
๔. ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร  (ว่าง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายปิยะบุตร เล็กเจริญ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒. นายกิตติ ดำางามกิจ นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓. นางสาวดวงกมล ส่งแสง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๔. นางสาวสิริขวัญ ฟักสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท.

ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย)
๕. นางผจงจิต เสาวจันทร์ ผู้อำานวยการกองจัดการระบบสารสนเทศองค์กร  การประปานครหลวง
๖. นางอรดี มุสิกานนท์ ผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๗. นายกลยุทธ์ สุขสวัสดิ์ รองผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๘. นายยุทธศิลป์ เอมเปรมศิลป์ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๙ กองออกแบบระบบสารสนเทศ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๙. นางสาวปิยวดี วิจารณ์ หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และวางแผนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๐. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ รองผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๒๕๖๔)
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๑๑. นายกฤษฎา ปานบำารุง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๒. นายสนั่น ณ นุวงษ์ ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๓. นายทรงวุฒิ รักษา ผู้อำานวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๔. ว่าที่ร้อยโท ไพฑูรย์ ภิญโญ นักจดัการทั่วไปปฏิบัติการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๕. พันตำารวจโท วิทยา พทิักษ์ รองผู้กำากับสืบสวนฯ  ตำารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๖. นายสุธิพร ขุนทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๗. นางสาวประภาศรี รักษ์บางแหลม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  สำานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๘. นายกิตติศักดิ์ ตั๊นตระกูล หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
๑๙. นายสรกฤช คงสนทนา ผู้ช่วยนิติกร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
๒๐. นายเรืองชัย หิรัญพัชรสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมทุรปราการ

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังน้ี

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ
๑. เนื่องจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ ติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้นายชัชวาลย์

เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วยราชการสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานที่ประชุมแทน
๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช ื้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงนี้อย ู่ใน

สถานการณ์ทีต่ ้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันนี้จึงเป็นการประชุมผ่านระบบ
วีดทิัศนท์างไกล (Video Conference System : VCS) ดังนั้น เพื่อให้การนับองค์ประชุมในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้คณะกรรมการที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุม
วิสุทธิกษตัริย์แห่งนี้ แสดงตนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นการพจิารณา

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ จ ำานวน
๔ โครงการ เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุมคณะกรรมการฯ

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
การประปานครหลวงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อผู้แทนการประปานครหลวงในคณะกรรมการบริหารและ

จัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จากนายธำารง บูรณตระกลู เป็น นางขนษิฐา ผลเจริญ ตำาแหนง่ ผู้ชว่ยผู้ว่าการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) เป็นผู้แทนการประปานครหลวงในคณะกรรมการฯ ดังกล่าว
ท่ีประชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๒๕๖๔)
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสบืเนื่องจากการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่

๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ แตใ่ห้หน่วยงานปรับแก้ไขเอกสารตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการจัดเก็บเป็นหลักฐาน และเสนอคณะกรรมการ
เพื่อทราบ จำานวน ๔ โครงการ โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการได้จดัส่งเอกสารดังกลา่ว จำานวน ๒ โครงการ ได้แก่

๔.๑ โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อม ูลขนาดใหญ่ (Big Data Platform) ของ
การประปานครหลวง งบประมาณรายจา่ยประจำาป ี๒๕๖๔ รวมวงเงนิโครงการ จำานวนเงนิ ๓๕,๕๑๔,๔๔๕.๓๓ บาท
(สามสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทสามสิบสามสตางค์) สว่นที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวน
เงิน ๓๓,๘๐๘,๔๘๕.๔๘ บาท (สามสิบสามล้านแปดแสนแปดพันสีร่้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบแปดสตางค์)

การประปานครหลวงปรับแก้ไขเอกสารตามข้อส ังเกตและข้อเสนอของคณะกรรมการ
ส่งให้ฝา่ยเลขานุการเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังน้ี

๑. แก้ไข คำาว่า Private Cloud เป็น Big Data Server ดังน้ี
๑.๑ เอกสาร คกก.มท.๐๑ ลำาดับที่ ๑ และ ๒
๑.๒ เอกสารสว่นที ่๑ บทสรปุโครงการพฒันาระบบจดัการฐานขอ้มลูขนาดใหญ ่(Big Data

Platform) หน้าท่ี ๒, ๓, ๔
๑.๓ เอกสารสว่นที่ ๒ รายละเอียดโครงการที่เสนอขออนุมัติ หน้าที่ ๑๑-๑๓, ๑๙, ๒๒
๑.๔ เอกสารสืบราคาจากเว็บไซต์ ลำาดับที่ ๑ และ ๒
๑.๕ เอกสารตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และคุณลักษณะพ้ืนฐาน

โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Platform) หน้าที่ ๑
๒. จัดทำาเอกสารเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการระหว่างการจัดซ้ือและการเช่า (หน้าสุดท้าย)

ท่ีประชุม รับทราบ

๔.๒ โครงการจัดซ้ือระบบฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ ของการไฟฟ้านครหลวง งบประมาณประจำา
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมวงเงินโครงการ จำานวนเงิน ๕๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบสามลา้นห้าแสนบาท) สว่นทีเ่ปน็
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๕๑,๗๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืนแปดพันบาท)

การไฟฟ้านครหลวงปรับแก้ไขเอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอของคณะกรรมการและจัดทำาเอกสาร
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียและค่าใช้จ่าย แบบรวมศูนย์กับกระจายศูนย์ จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังน้ี

๑. เปรียบเทียบรายละเอียดคา่ใช้จา่ย ๓ แนวทาง ประกอบด้วย แนวทางที่ ๑ วิธีจดัซ้ือจัดจา้งใช้
วิธีเฉพาะเจาะจง แนวทางที่ ๒ วธิีจัดหาอุปกรณ์ทดแทน แนวทางที่ ๓ วิธีจัดซื้อจัดจ้างใชว้ธิีคัดเลือก กฟน. พิจารณา
แล้วพบว่าแนวทางที่ ๓ ประหยัดคา่ใช้จา่ยมากที่สุด โดยต่อสัญญาบ ำารุงรักษาระบบ Infrastructure สำาหรบั IS-U
ECC6 ท่ีใช้งานปัจจุบันบางส่วน และจัดระบบฐานข้อมลูแบบรวมศูนย์ เพือ่จัดซ้ือเครื่อง Server ใหม่ทดแทน Database
Server เดิมโดยใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงและราคาถูกกวา่เครื่อง Database Server เดิมที่หมดอายุ จากแนวทาง
นี้สามารถลดคา่ใช้จา่ยสำาหรับระบบ SAP ได้ถึง ๙๐ ล้านบาท เมื่อเทียบกับการซื้อทดแทนใหม่ และ ๑๕๒ ล้านบาท
เมื่อเทียบกับการต่อสัญญาบำารุงรักษา

๒. ระบบฐานข ้อม ูลแบบรวมศ ูนย ์สามารถจดัสรรทรพัยากรท ี่เหล ือให ้ระบบงานอ ื่น
ทีจ่ำาเป็นตอ้งใชง้านฐานข้อมลูประเภทเดยีวกนั เพือ่ให้เกดิการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ ลดความซำ้าซอ้นในการ
ลงทุนในการจัดหาระบบฐานข้อมูลสำาหรับระบบงานที่จะเกิดข้ึนในอนาคต หรือย้ายระบบงานปัจจุบันมาใช้งานรวมกัน
เพื่อลดค่าบำารุงรักษาได้ในปัจจุบัน

๓. เอกสารชี้แจงเหตุผลส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ กรณีไม่มรีาคาตามเกณฑ์ฯ
๔. เอกสาร คกก.มท.๐๑ ที่ปรบัแกไ้ข

ท่ีประชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๒๕๖๔)
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
การพิจารณาโครงการที่อยู่ในอำานาจของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทย โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบของ
คณะทำางานฯ คร้ังที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้ว จำานวน ๒ โครงการ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี  จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภยัและเส้นทาง

คมนาคมจงัหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี) วงเง ินโครงการ ๑๖๖,๓๙๓,๑๘๐.- บาท (หนึ่งร้อยหกสิบหกล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร ้อย
แปดสิบบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำานวนเงิน ๗๓,๑๑๔,๗๐๐.- บาท (เจ็ดสิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
ส่ีพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

จากการประชุมคณะทำางานเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
สรุปได้ ดังนี้

๑. เนื่องจากคณะอนุกรรมการก ำาหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) และการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) ท่ัวประเทศ จะพจิารณาความเหมาะสม
ของจดุติดตั้งกล้อง ดังนั้น ให้ อบจ.สุราษฎร์ธานี จดัทำาแผนภาพแสดงพิกดัของจุดตดิตั้งกล้องด้วย

๒. เนื่องจากโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Smart City จึงต้องพิจารณาจำานวน License ให้ดี และ
ทบทวนรายการที่ไม่ใช้ราคาตามเกณฑ์ฯ หากสามารถใช้คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ ได้ ให้ปรับแก้ไขด้วย และแจ้งวงเงิน
หลังจากปรับแก้ไขให้คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย

๓. ในการจัดทำา AI นั้น ไม่สามารถดำาเนินการในรูปแบบทั่วไป (Generic) ต้องมีวัตถุประสงค์
ท่ีชัดเจนว่าจะทำาอะไร เพ่ือให้ทราบว่าจะตอ้งจัดเกบ็ขอ้มลูใดบ้าง ระบบ AI จงึจะสามารถเรียนรู้ได้  ให้จดัเตรียมขอ้มลูเกีย่วกบั AI
เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยด้วย

๔. เพื่อให้ระบบ AI สามารถ Learn และทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง ๆ ให้จัดทำาแผนการ
ดำาเนินงานและแผนการจัดเก็บข้อมูลให้ชัดเจนมากขึ้นด้วย

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล
การจราจรและรักษาความสงบสุขเรียบร้อย โดยนำาเทคโนโลยีท่ีทันสมยัและมปีระสิทธิภาพสูงมาใชด้ำาเนินการให้เป็น Smart City
และมีศูนย์ควบคุมการส่ังการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำาหรับบูรณาการข้อมูลกับส่วนราชการอ่ืน ๆ  ผ่านการพิจารณาโดย
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด และคณะทำางานบริหารจัดการข้อมูล และการใช้ประโยชน์
จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด เรียบร้อยแล้ว
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๑ กล้องสำาหรับตรวจจับป้ายทะเบียนรถพร้อมอุปกรณ์

หุม้กลอ้ง ราคาตอ่หนว่ย ๗๐,๐๐๐ บาท จำานวน ๔๔ กลอ้ง ซึง่หนว่ยงานตอ้งการความไวแสงสงูกวา่เกณฑฯ์ ของ กระทรวง
ดิจิทัลฯ จึงไม่ใช้คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ น้ัน ใหพิ้จารณาคุณลักษณะอ่ืน ๆ ให้มีความเหมาะสมด้วย เน่ืองจากกล้องท่ีใช้
จบัภาพปา้ยทะเบียนจะใช้จำานวนภาพต่อหน่วย (frame rate) สูง แตถ่้าจับภาพใบหน้าคน จะใช้ความละเอียดของภาพ
(resolution) สูง  ทั้งนี้ ให้พิจารณาทบทวนอีกครั้ง หากสามารถใช้คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ได้ ให้ใช้คุณลักษณะและ
ราคาตามเกณฑ์ฯ ไมค่วรจัดหาเกินความจำาเป็น

๒. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๘ ซอฟต์แวร์ส ำาหรับวิเคราะหแ์ละตรวจจับป้ายทะเบียน
ราคาต่อหน่วย ๑๔๐,๐๐๐ บาท จำานวน ๔๔ กล้อง ซึ่งระบุว่าใช้กับกล้องตัวใด ไม่สามารถย้าย license ไปใช้กับกล้องอื่นได้
ให้พิจารณาทบทวนราคาให้เหมาะสมด้วย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๒๕๖๔)
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๓. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๙ เคร่ืองควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด มีความจำาเป็นอย่างไร
ผู้แทนหน่วยงานชีแ้จงทีป่ระชมุว่าใชใ้นการควบคมุกล้อง dome เนือ่งจากมีเจา้หนา้ท่ี ๒ คน ถา้เกดิเหต ุอาจตอ้งใช ้๒ จอยสตกิ
(joystick) เพื่อทำางานพร้อมกัน

๔. กรณีไมมี่ราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที ่๑๐ เคร่ืองสลับสัญญาณ Ethernet ผ่านสายใยแกว้นำาแสง
ขนาดใหญ่ และรายการที่ ๑๑  เครื่องสลับสัญญาณ Ethernet ผ่านสายใยแก้วนำาแสงขนาด ๒๔ ช่อง ให้พิจารณาทบทวน
ราคาให้เหมาะสมด้วย

๕. เนื่องจากโครงการนี้เป็นเงินรายได้ของ อบจ.สุราษฎร์ธานี จึงไมต่้องนำาเสนอคณะกรรมการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐเพื่อพิจารณา อ้างอิงตามที่กรุงเทพมหานครเคยเสนอโครงการต่อคณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐ และกระทรวงดิจิทัลฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้หารือส ำานักงบประมาณ
ซึ่งสำานักงบประมาณตอบข้อหารือว่าเงินรายไดข้ององค์กรปกครองท้องถิ่นไม่ใช่งบประมาณแผ่นดิน  ดังนั้น ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยจึงเป็นเพียงค ำาแนะนำาให้หน่วยงานนำาไปพิจารณา
ทบทวนคุณลักษณะและราคาให้มีความเหมาะสม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ไม่สามารถกำาหนดราคาให้ได ้ มติของคณะกรรมการชุดนี้เป ็นเพียงการให้ความเห็นชอบในหลักการก่อน นำาเสนอ
คณะอนุกรรมการกำาหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ท่ัวประเทศต่อไป

๖. การออกแบบโครงการขึ้นอยู่กับความต้องการของหน่วยงาน รายการใดใชคุ้ณลักษณะและ
ราคาตามเกณฑ์ฯ คณะกรรมการชุดนี้เห็นด้วย แต่รายการใดที่มีรายการตามเกณฑ์ฯ แตไ่ม่ใช้ตามเกณฑ์ฯ ต้องชี้แจงเหตุผล
ทางเทคนิคในแต่ละรายการว่าไม่สามารถใช้คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ อย่างไร และให้สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย
รวมทั้งเว็บไซต์ เนื่องจากการพิจารณาโครงการในที่ประชุมนั้น คณะกรรมการไม่สามารถตรวจสอบอย่างละเอียดภายในเวลา
จำากัดได้ จึงให้หน่วยงานยืนยันเป็นเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานว่าหน่วยงานได้พิจารณาอย่ารอบคอบแล้วว่ามีความจำาเป็นต้องใช้
อุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะตามนี้จริง ๆ 

๗. ในเอกสารหน้า ๑๙ ระยะเวลาดำาเนินงาน เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งหน่วยงาน
ชีแ้จงว่าวางแผนดำาเนินโครงการในปี ๒๕๖๓ แตไ่ม่ไดด้ ำาเนินการ จึงใช้งบประมาณเหลือจ่ายของปี ๒๕๖๕ นั้น ให้หน่วยงาน
ปรับแก้ไขระยะเวลาดำาเนินงานด้วย เนื่องจากคณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาโครงการย้อนหลัง

๘. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๑๔ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครือข่าย (Network
Management) ระบุให้รองรับการบริหารจัดการอุปกรณ์จ ำานวนไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ อุปกรณ์ ตามที่ช ีแ้จงว่าต้องการ
monitor อุปกรณ์ทุกตัว ซึ่งในอนาคตจะมีประมาณ ๗๐๐ อุปกรณ์ รวมทั้ง ๑๓๗ ท้องถิ่นอีกประมาณ ๖ ,๐๐๐-๗,๐๐๐
อุปกรณ์ นั้น ให้พิจารณาว่ามีความเหมาะสม ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป รวมทั้งต้องพิจารณาเครื่องแม่ข่ายให้มีความ
สามารถสูงพอที่จะบริหารจัดการอุปกรณ์จำานวนมากได้

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้ทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคาอุปกรณ์รายการที่ไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ส่งให้คณะท ำางานตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบ
กรณีปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ ให้ลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า กรณียืนยันตามข้อเสนอเดิม ให้แจ้งเป็นหนังสือยืนยัน

๒. เหน็ควรเสนอคณะอนุกรรมการกำาหนดแผนบริหารจดัการระบบการเช่ือมโยงกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV)
และการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) ท่ัวประเทศเพือ่พิจารณาต่อไป

๓. กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๒๕๖๔)
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องค์การบริหารส่วนจังหวดัสมทุรปราการ  จำานวน ๑ โครงการ
๒) โครงการติดตัง้และวางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบริหารทั่วไป หมวดรายจ่ายค้างจ่าย (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)
วงเงินโครงการ ๙๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๖๙,๑๐๑,๘๐๐.- บาท
(หกสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จากการประชุมคณะทำางานเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
สรุปได้ ดังนี้

๑. เนื่องจากคณะอนุกรรมการก ำาหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) และการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) ท่ัวประเทศ จะพจิารณาความเหมาะสม
ของจดุติดตั้งกล้อง ดังนั้น ให้ อบจ.สมทุรปราการ จัดทำาแผนภาพแสดงพิกัดของจุดติดตั้งกล้องด้วย

๒. สำาหรับค่า License ตามโครงการนี้ ราคาต่อหน่วยสูงกว่าที่คณะกรรมการเคยให้ความเห็นชอบ
โครงการอื่นไปในราคา ๑๐,๐๕๘ บาท ขอให้หน่วยงานทบทวนคุณลักษณะและราคาของ License รวมทั้งอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช้
ราคาตามเกณฑ์ฯ ด้วย หากสามารถใช้คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ ได้ ให้ปรับแก้ไขด้วย และแจ้งวงเงินหลังจากปรับ
แก้ไขให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย

๓. จัดเตรียมข้อมูลแผนการดำาเนินงานโครงการตั้งแต่ระยะที่ ๑ – ๔ ของ อบจ.สมุทรปราการ
เสนอคณะกรรมการบรหิารและจดัหาระบบคอมพวิเตอรข์องกระทรวงมหาดไทยด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่า
เมื่อดำาเนินการครบทั้ง ๔ ระยะแล้วจะครอบคลุมพื้นที่ของ อบจ.สมุทรปราการ จริง

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการ
ป้องกันเหตุร้ายต่าง ๆ และยกระดับภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยให้กับจังหวัดสมุทรปราการ และเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
สำาหรับขยายระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) รวมถึงการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย (Network) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบ Wireless รวมถึงโปรแกรม Firewall Anti-Virus
รวมทั้งรองรับการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ เช่น ระบบเสียงตามสาย การเชื่อมต่อบนคลาวด์ ระบบบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
(อุบัติเหตุ ฆาตกรรม ชิงทรัพย์ อัคคภีัย คนหาย)  นอกจากนี้ยังมีการทำางานร่วมกับตำารวจภูธรของแต่ละ สภ. ในระยะที่ ๑
และระยะที่ ๒ ประกอบด้วย สภ.เมืองสมุทรปราการ สภ.สำาโรงเหนือ และ สภ.บางปู โดยมีห้องควบคุมอยู่ที่หอชมเมือง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. เหตุใดจึงไม่ขยาย license ของซอฟตแ์วร์ของเดิม แต่ซื้อซอฟต์แวร์ยี่ห้อใหม่ ผู้แทนหน่วยงาน

ชี้แจงว่าต้องการ platform ที่สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลาย จึงมีความจำาเป็นต้องจัดหาซอฟตแ์วร์ยี่ห้อใหม่แทนการขยาย
license ของซอฟตแ์วร์เดิม  คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าการจัดหาซอฟตแ์วร์ไม่ต้องสนใจว่าเป็นยี่ห้อใด
ให้พิจารณาคุณลักษณะทีต่้องการ  ท้ังนี้ ให้พิจารณาทบทวนราคาซอฟต์แวร์ทุกรายการให้เหมาะสมด้วย

๒. โครงการระยะที่ ๒ นี้สามารถเชื่อมกับโครงการระยะที่ ๑ ได้หรือไม่ จะมโีครงการระยะที่ ๓
อีกหรือไม่  ให้เขียนรายการที่มแีละไม่มีในระยะที่ ๑ หากรายการใดเคยจัดหาในระยะที่ ๑ ให้พิจารณาใช้ราคาของอุปกรณ์
และซอฟตแ์วร์ที่เคยจัดหาในระยะที่ ๑ ร่วมกับการสืบราคาจากท้องตลาดและเว็บไซต์ด้วย  ผู้แทนหน่วยงานชี้แจงที่ประชุมว่า
จะมีการแสดงภาพจากกล้องทั้ง ๒ ระยะ เรียกดูฟังก์ชันได้ในหน้าจอเดียวกันโดยไม่ต้อง switch  มีฟังก์ชันเกี่ยวกับ cyber
security คือ มีการใส่ลายนำ้าและเข้ารหัสภาพ รวมทั้งมีการทำางานร่วมกันของกล้องในรูปแบบแผนทีแ่ละ dashboard

๓. ระยะที่ ๑ ใชซ้อฟต์แวร์ย่ีห้อหนึ่ง ต่อมาระยะที่ ๒ จะซื้อซอฟต์แวร์ย่ีห้อใหม่เพื่อรวมศูนย์ ดังนั้น
การจัดหาในระยะต่อไปหากไม่ใช้อุปกรณ์ยี่ห้อเดิม การใช้ข้อมูลร่วมกัน (share) จะต้องทำาอย่างไร ต้องระบุยี่ห้อในการจัดซื้อ
จัดจ้างระยะที่ ๓ หรือไม่ ส่วนราชการไม่สามารถระบุยี่ห้อในการจัดซื้อจัดจ้างได้ ควรก ำาหนดคุณลักษณะตามความต้องการ
ใช้งานโดยไม่ระบุย่ีห้อ และเปิดกว้างให้ทุกย่ีห้อทีใ่ช้มาตรฐานเดียวกันสามารถใช้งานร่วมกันได้  ทั้งนี้ ให้ก ำาหนดความต้องการ
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจากกล้องระยะที่ ๑ สามารถ stream มาที่ server ไดเ้ช่นเดียวกัน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๒๕๖๔)
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๔. ให้จัดทำา diagram เปรียบเทียบแนวทางที่ ๑ และแนวทางที่ ๒ เพื่อให้ผู้เสนอราคาที่จะเข้ามา
เป็นผู้รับจ้างรายใหม่รับรู้ได้ว่าระยะที่ ๑ เคยออกแบบระบบไว้อย่างไร แล้วพบปัญหาใดบ้าง ระยะที่ ๑ มีความต้องการเดิม
อยา่งไร ไดด้ำาเนนิการอย่างไรเพือ่ตอบโจทยด์งักลา่วแลว้บา้ง ในระยะที ่๒ มคีวามตอ้งการใหมอ่ยา่งไร เพือ่ใหเ้หน็ภาพชดัวา่
การออกแบบระบบตามโครงการระยะที่ ๒ จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการใหม่ได้  เมื่อทบทวนการออกแบบระบบแล้ว
ส่งให้คณะทำางานตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือทราบ หากยืนยันตามข้อเสนอเดิม ให้แจ้งเป็นหนังสือยืนยัน

๕. กรณีกล้อง CCTV ที่ไม่ใช้คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ ให้พิจารณาคุณลักษณะทีต่้องการ
ให้มีความเหมาะสมด้วย เมื่อทบทวนแล้วสามารถใช้คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ได้ ให้ใช้คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ
ไม่ควรจัดหาเกินความจำาเป็น

๖. คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการตรวจจับการเดินเรือในแม่นำ้าเพื่อความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุด้วยจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิง
มติที่ประชุม ๑. เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยใหท้บทวนการออกแบบระบบ คณุลักษณะเฉพาะ
และราคาอุปกรณ์รายการทีไ่ม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ส่งให้คณะทำางานตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบ
กรณีปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ ให้ลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า กรณียืนยันตามข้อเสนอเดิม ให้แจ้งเป็นหนังสือยืนยัน

๒. เหน็ควรเสนอคณะอนุกรรมการกำาหนดแผนบริหารจดัการระบบการเช่ือมโยงกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV)
และการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) ท่ัวประเทศเพือ่พิจารณาต่อไป

๓. กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ
๖.๑ โครงการจัดซื้อระบบ Wireless LAN สำาหรับโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส ำาหรับ

สถานีไฟฟ้า (ICT สำาหรับสถานีไฟฟ้า) ระยะที่ ๒ งบประมาณลงทุนผูกพันยกมาในปี พ.ศ.๒๕๖๔ รวมวงเงินโครงการ
จำานวนเงิน ๒๑,๕๗๓,๘๗๕.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำานวนเงิน ๒๐,๔๕๐,๓๗๕.- บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
(รวมภาษมีลูคา่เพิม่) หลังจากปรับแกไ้ข วงเงินโครงการลดลงเหลอื ๒๑  ,  ๕๗๐  ,  ๑๐๘  .  ๖๐   (  ย่ีสิบเอด็ล้านห้าแสนเจด็หมืน่หนึง่ร้อย      
แปดบาทหกสิบสตางค์  ) (  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  )   ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงินลดลงเหลือ ๒๐  ,  ๔๔๖  ,  ๖๐๘  .  ๖๐ บาท  
(  ย่ีสิบล้านส่ีแสนส่ีหมื่นหกพันหกร้อยแปดบาทหกสิบสตางค์  ) (  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  )  

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่
๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ แต่ให้หน่วยงานปรับแก้ไขเอกสารตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการจัดเก็บเป็นหลักฐาน และเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ
จำานวน ๔ โครงการ ซึ่งได้นำาเสนอในวาระที่ ๔.๑ และ ๔.๒ แล้ว จำานวน ๒ โครงการ และการไฟฟ้านครหลวงขอเสนอ
ในวาระอื่น ๆ ดังนี้

การไฟฟ้านครหลวงปรับแก้ไขเอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอของคณะกรรมการ และได้จดัท ำา
คำาชี้แจงเหตุผลส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจทิัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอื่น
ประกาศกำาหนด จดัส่งให้ฝ่ายเลขานุการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 
มติท่ีประชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๖/๒๕๖๔)




